

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy An, ngày 09 tháng 9 năm 2016

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh, các thế hệ giáo viên, nhân viên, học sinh...

Trường THPT Trần Phú, tiền thân là trường cấp III Tuy An, trường cấp III duy nhất của cả khu vực phía bắc tỉnh Phú Yên những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, được thành lập năm 1976 đến nay đã tròn 40 năm phát triển.

Vừa qua, vào các ngày 02 và 03/9/2016, Trường THPT Trần Phú đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Buổi lễ đã quy tụ hơn 2000 người tham dự, với sự tham gia của các vị lãnh đạo cấp tỉnh, ngành, huyện; sự có mặt của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo dục, các thế hệ học sinh ở khắp mọi miền Đất nước và ở nước ngoài. Buổi lễ diễn ra trong không khí đậm chất nhân văn và tràn đầy ý nghĩa, mang tính giáo dục sâu sắc.

Góp phần vào sự thành công tốt đẹp của buổi lễ, ngoài sự nỗ lực trong công tác tổ chức của thầy và trò chúng tôi, yếu tố mang tính quyết định chính là nhờ nhận được sự quan tâm giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các cấp lãnh đạo, các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ giáo dục, các thế hệ học sinh, các bậc phụ huynh, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân...

Ban Giám hiệu nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo dục, các thế hệ học sinh đã về tham dự ngày Hội trường, sự có mặt của quý vị đã làm tăng thêm niềm vinh dự, tự hào, làm tăng thêm mức độ thành công của buổi lễ.

Ban Giám hiệu nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các cấp lãnh đạo tỉnh, ngành và huyện, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, các thế hệ học sinh, các bậc phụ huynh, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân... đã tài trợ, hỗ trợ, đóng góp, giúp đỡ cả về vật chất lẫn các điều kiện để chúng tôi tổ chức thành công ngày lễ Hội trường.

Trong quá trình tổ chức, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn còn những hạn chế không thể tránh khỏi, chúng tôi thành thật xin lỗi và rất mong quý vị thông cảm.

Thay mặt Nhà trường, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tân Lập